

Số: 33/NQ-HĐND

TP. Sóc Trăng, ngày 18 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp
6 tháng cuối năm 2021**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 2**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Trên cơ sở xét Báo cáo số 196/BC-UBND, ngày 05 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2021; báo cáo thẩm tra của các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021, với nội dung như sau:

1. Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021

Thông nhất với nhận định đánh giá về kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân được nêu trong Báo cáo số 196/BC-UBND, ngày 05 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Sóc Trăng.

2. Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2021

a. Mục tiêu:

Tiếp tục thực hiện quyết liệt các chủ trương, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với tình hình thực tiễn, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định và biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo văn bản chỉ đạo của cấp trên, quyết tâm thực hiện mục tiêu kép là vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của người dân, bảo đảm an sinh xã hội. Triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi và phát triển lĩnh vực thương mại - dịch vụ, du lịch, sản xuất công nghiệp phù hợp với tình hình mới; đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, chú trọng nâng cao năng suất các sản phẩm nông

nghiệp có giá trị kinh tế cao, quan tâm công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Nhân rộng các mô hình nông nghiệp có hiệu quả, đẩy mạnh thực hiện đề án Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) phát triển cả về số lượng và chất lượng. Chủ động quản lý và khai thác tốt các nguồn thu thuế, chống thất thu và trốn thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ. Nghiêm túc thực hiện việc thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí trong chi tiêu ngân sách. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc các dự án thuộc kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2021 để kịp thời triển khai thi công và giải ngân vốn nhằm đảm bảo đạt kế hoạch đề ra. Tăng cường công tác thu gom xử lý rác thải các tuyến đường trên địa bàn thành phố, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại các tuyến kênh thoát nước và kênh thủy lợi nội đồng. Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận của nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị, công tác phòng chống dịch, các hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương và tuyên truyền ý nghĩa các ngày lễ lớn trong 6 tháng cuối năm. Tăng cường tuần tra canh gác giữ vững an ninh, chính trị ổn định, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

b. Các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2021:

Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu trọng tâm của 6 tháng cuối năm 2021, thành phố cần tập trung:

- Quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19, khai thác chặt chẽ thông tin và lịch trình di chuyển, địa điểm đối tượng nghi nhiễm hoặc có liên quan đến Covid – 19 đã từng đi qua để kịp thời có giải pháp khoanh vùng, không bỏ sót đối tượng, kiên quyết ngăn ngừa, không để dịch bùng phát trên địa bàn. Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ tiêm ngừa vắc xin ngay khi được cung cấp vắc xin, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch Covid – 19, nhằm đảm bảo mọi người dân được an toàn, nâng cao ý thức và chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

- Chủ động triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thực hiện các biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững theo tình hình mới; tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho các cơ sở sản xuất và thu hút nhiều lao động tại địa phương, ưu tiên phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch,... nhằm khai thác đúng lợi thế và tiềm năng của thành phố. Khuyến khích phát triển các loại hình dịch vụ lành mạnh, đúng pháp luật; đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng tại các điểm du lịch hiện có, quan tâm phát triển du lịch văn hóa lễ hội, tâm linh, tạo môi trường an ninh tuyệt đối tại các điểm du lịch trên địa bàn.

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị ứng dụng công nghệ, công nghệ cao giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Sóc Trăng. Tập trung nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả, thực hiện liên kết tiêu thụ trong sản xuất lúa, rau màu và các sản phẩm khác, triển

khai thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất gắn với thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), từng bước nâng cao giá trị sử dụng đất nông nghiệp.

- Thực hiện tốt các biện pháp quản lý thu ngân sách, tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp trong kê khai, quyết toán thuế, nộp thuế điện tử, hóa đơn điện tử, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, chủ động quản lý và khai thác tốt các nguồn thu mới, chống thất thu và trốn thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, quản lý điều hành ngân sách chặt chẽ, hiệu quả, thực hiện các chế độ thu, chi ngân sách nhà nước theo dự toán đầu năm, tiết kiệm chi để có kết dư đầu tư cho các công trình phát triển hạ tầng đô thị và có nguồn dự phòng để kịp thời bổ sung cho các nhiệm vụ cấp bách xảy ra.

- Đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân các công trình đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo đạt giá trị cao và chất lượng theo yêu cầu; có các chính sách tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân về chủ trương thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công. Đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, kiến thiết đô thị đảm bảo tính đồng bộ, thông suốt, thực hiện các biện pháp khắc phục kênh mương ô nhiễm trên địa bàn thành phố, tăng cường quản lý quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan và cấp phép xây dựng theo đúng quy hoạch được duyệt.

- Quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là các chính sách đối với người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người yếu thế trong xã hội. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, bài trừ các tệ nạn xã hội. Tập trung xây dựng, nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất trường lớp, các trang thiết bị nhằm đảm bảo phục vụ tốt cho năm học mới 2021 – 2022. Quan tâm công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc, chủ động phòng chống kịp thời các loại dịch bệnh, không để bùng phát dịch.

- Thực hiện có hiệu quả các giải pháp cải cách hành chính ở thành phố và các phường; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên tất cả các lĩnh vực, nhất là đất đai, xây dựng, thu chi ngân sách nhà nước, quản lý tài chính công, điều động, bổ nhiệm cán bộ. Tiếp tục triển khai thực hiện các phương án bảo vệ an ninh chính trị, củng cố quốc phòng, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, giữ vững trật tự an toàn xã hội, tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh với hoạt động “Tín dụng đen” cho vay nặng lãi. Tăng cường phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật, chỉ đạo làm tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng thẩm quyền quy định.

Điều 2.

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Sóc Trăng khóa XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2021./.

Nơi nhận:

- TT.HĐND, UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp tỉnh;
- TT.TU, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Các phòng ban, ngành TP;
(Đảng, chính quyền, đoàn thể)
- TT.HĐND, UBND 10 phường;
- Lưu: VT, VP HĐND và UBND

CHỦ TỊCH



Trần Văn Trí